

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày 12 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và giải pháp đối với những xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2021

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL); bảng tổng hợp điểm số các chỉ tiêu, tiêu chí tự chấm điểm của ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng đánh giá TCPL của huyện.

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tuần Giáo là huyện cửa ngõ phía Đông của tỉnh Điện Biên, diện tích tự nhiên trên 113.000 ha; phía Bắc giáp huyện Tủa Chùa, phía Tây và Tây Nam giáp huyện Mường Ảng, phía Nam và Đông Nam giáp tỉnh Sơn La, phía Tây và Tây Bắc giáp huyện Mường Chà. Huyện có 18 xã, 1 thị trấn với 177 khối, bản.

Dân số có trên 91.000 người; huyện có 14 dân tộc cùng sinh sống, dân tộc thiểu số chiếm trên 90% tổng dân số toàn huyện.

1. Thuận lợi

Đảng và Nhà nước tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách phù hợp, ưu tiên cho phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo các chính sách an sinh XH... tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy nền kinh tế - xã hội của huyện tăng trưởng và phát triển.

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện những năm qua tiếp tục có bước phát triển, đời sống nhân dân có nhiều cải thiện, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Từ huyện đến cơ sở luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; sự phối kết hợp tương đối chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn.

2. Khó khăn

Địa hình bị chia cắt mạnh, giao thông đi lại khó khăn; có 18/19 xã, thị trấn và 156/177 khối, bản thuộc khu vực đặc biệt khó khăn; cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao (hộ nghèo chiếm 44,94%, hộ cận nghèo chiếm

7,01 %), trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức của một bộ phận nhân dân về pháp luật còn hạn chế, nhất là ở vùng cao, vùng sâu; việc giảm nghèo chưa vững chắc, đời sống một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở quan tâm chưa đúng mức tới một số lĩnh vực công tác như: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, thực hiện dân chủ ở cơ sở...

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

1. Kết quả đạt được

1.1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

- UBND huyện ban hành Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND huyện về Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo (*một trong các chương trình có nội dung triển khai công tác chuẩn TCPL*); Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND huyện về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2021; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 08/02/2021 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021; Công văn số 1183/UBND-TP ngày 28/7/2021 của UBND huyện về việc triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công văn số 2136/UBND-TP ngày 02/12/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về hướng dẫn, rà soát, đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu của tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

1.2. Về đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL

Kết quả thực hiện các tiêu chí TCPL:

Có 18 xã và 01 Thị trấn đạt 5/5 tiêu chí TCPL từ 50% trở lên tổng số điểm tối đa.

Tổng số điểm đạt được của 5 tiêu chí từng xã (*có danh sách kèm theo*).

Về tổng số điểm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ tiêu 5 thuộc Tiêu chí 2: 100% các xã, thị trấn đạt 12 điểm tối đa.

Điều kiện về cán bộ công chức cấp xã vi phạm kỷ luật theo quy định: Trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra

Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí TCPL của các xã, thị trấn: **Có 18 xã, 1 thị trấn đạt chuẩn TCPL theo quy định** (*có danh sách kèm theo*).

2. Những tác động

Từ thực tiễn đánh giá, công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL trong thời gian qua cho thấy đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, nhất là ở cơ sở. Góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật của UBND các xã, thị trấn.

Qua việc tổ chức đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL đã nắm bắt thực trạng công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của các tiêu chí, các chỉ tiêu TCPL, tìm ra các giải pháp duy trì, khắc phục những hạn chế, tồn tại. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ. Cải thiện các điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở.

Bảo đảm và tăng cường khả năng TCPL cho người dân ngay tại cơ sở, khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội – an ninh, trật tự, góp phần xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, cải thiện ý thức, đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

3. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc

- Việc quán triệt, tổ chức triển khai chưa sâu rộng, chưa kịp thời, còn chậm...
- Trong công tác PBGDPL, Hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn thiếu kiên quyết, thiếu sự giám sát, hiệu quả chưa cao.
- Việc ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện đánh giá tiếp cận pháp luật của xã còn chậm; trình độ dân trí còn thấp; hệ thống thông tin, các hình thức tuyên truyền chưa truyền tải được hết nội dung cần tuyên truyền đến người dân.
- Đội ngũ công chức thực hiện chưa đảm bảo, chưa có kinh nghiệm, chưa xác định rõ những tiêu chí, chưa đánh giá được hết mức độ tiếp cận của người dân về chuẩn tiếp cận pháp luật.

III. HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

Việc triển khai đánh giá chuẩn TCPL đã được UBND cấp xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ở một số UBND cấp xã việc chỉ đạo thực hiện công tác này còn chậm, chưa kịp thời, việc thực hiện các tiêu chí về TCPL còn chưa đảm bảo; chưa chú trọng đến xây dựng các các tiêu chí TCPL mà chỉ chú trọng việc đánh giá các tiêu chí TCPL. Công tác chấm điểm, đánh giá TCPL ở một số xã còn mang tính hình thức, kết quả đánh giá còn chưa thực sự phản ánh đúng với tình hình thực tiễn của địa phương.

Nguyên nhân:

Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự chú trọng và hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL; việc tổ chức triển khai các thiết chế pháp luật còn chủ quan, mang tính hình thức, chưa bám sát yêu cầu của người dân, chưa tạo điều kiện thuận lợi để người dân TCPL. Bên cạnh đó, chưa có sự phối hợp, gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị đặc biệt là xã, để có sự đánh giá, giải quyết một cách toàn diện, tổng thể đối với công tác xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL, nhiều địa phương còn coi đây là nhiệm vụ của cơ quan Tư pháp. Một số công chức cấp xã còn hạn chế, chưa nắm rõ được những nội dung cơ bản của các tiêu chí đánh giá TCPL để tham mưu xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL, do vậy việc đánh giá kết quả còn chưa chính xác.

Một số địa phương chưa bám sát vào hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND huyện và Quyết định số 619/QĐ-TTg để đánh giá nên việc đánh giá một số chỉ tiêu còn mang tính hình thức, chưa sát với thực tiễn. Tiêu chí đánh giá còn

chung chung, chưa cụ thể dẫn đến không thống nhất trong chấm điểm.

Một số xã chưa đáp ứng đầy đủ về nhu cầu cơ sở vật chất, các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng trên địa bàn chưa được quan tâm, chưa bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở theo quy định.

Qua tổng hợp việc tổ chức đánh giá, công nhận và xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL đã nắm bắt thực trạng, hạn chế, tồn tại trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các tiêu chí và chỉ tiêu TCPL. Kết quả chấm điểm, đánh giá các tiêu chí TCPL còn thấp so với quy định.

IV. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT; CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức, của cấp ủy, chính quyền cấp xã về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá TCPL, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND cấp xã trong việc xây dựng xã, phường bảo đảm việc TCPL cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL; hòa giải cơ sở... để nâng cao điều kiện TCPL của người dân tại cơ sở. Tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành có liên quan trong việc xây dựng và cải thiện điều kiện TCPL của người dân tại cơ sở.

Thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương nhân rộng điển hình để đội ngũ công chức và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL của người dân tại cơ sở.

Trên đây là Báo cáo kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Thường trực Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mùa Va Hồ